



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

# รายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
**ประจำปี พ.ศ. 2566**  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์

056-718-131



โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



seejan.ac.th



หมู่ 2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110



## คำนำ

รายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษกฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้เผยแพร่ข้อมูลและ/หรือ ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอกและนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล จนทำให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก



รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
ข้อมูล ไตรมาสแรกของปีการศึกษา 2566

.....

นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยต้องการให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับปีการศึกษา 2566 ข้อมูลช่วงไตรมาสแรก (พฤษภาคม-สิงหาคม) โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม/ โครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม (คน)	หมายเหตุ
ร่วมวางแผน/ดำเนินการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น				
1	การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566	19	
2	การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566	นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566	17	จาก สพม.พช
3	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนสอนและการดำเนินงานในการส่งเสริม และพัฒนา นักเรียน ในปีการศึกษา 2566	190	
4	การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	การจัดการเรียนการสอนและการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	20	
5	การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	ขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา	20	

## สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

### ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### ข้อมูล ไตรมาสแรกของปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ มีการสร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการระดมทรัพยากร ด้านทุนการศึกษา และด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน องค์กรเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางตามความคาดหวังของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ทำความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องและร่วมกระบวนการพัฒนาจากหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อน ดังนี้

1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษา ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัยและด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ ป้องกันและพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

จากการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี เครือข่ายจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนศรีจันทร์ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดังนี้

1. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความสำเร็จของการจัดการศึกษา
2. เกิดกระบวนการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน รองรับพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนได้ กว้างขวาง ส่งผลให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเครือข่ายต่างๆจากทุกภาคส่วนเกิดการยอมรับได้
3. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้
4. นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะชีวิต และดำรง ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ มีความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวัน

ภาคผนวก

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จดหมายข่าว

**ประชาสัมพันธ์**

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 3/2566

23 พฤษภาคม 2566 / ปีการศึกษา 2566

**การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1  
และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565**

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย นางนิตดา โนนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดย นายพร กิ่งดี รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นางศุจิกา จักคาม และนายสุรพิชญ์ ววน้อย ศึกษาพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก



  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จดหมายข่าว

**ประชาสัมพันธ์**

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 6/2566

7 มิถุนายน 2566 / ปีการศึกษา 2566

**ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566**

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดยนางอารีวรรณ ขุนภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีนายเตรียม หาสิริหิทอง กำนันตำบลท่าอัญญา เป็นประธาน และนายชณชล ลาไชย นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลท่าอัญญา กล่าวพูดคุยกับผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566  
ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอริวงกร ชุนกักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายเตรียม หาสิงห์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกันวางแผนดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ทั้งนี้คณะ และบุคลากรของโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี



การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566  
ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

